

# งานสถาปนิกชีววิถีไทยจัดซื้อ'แบรนด์นอก'

**กรุงเทพธุรกิจ** ● ส่องเทรนด์งานสถาปนิก'61 เริ่มงานสถาปัตยกรรมชีววิถีไทยร่วมสมัยรับ"สังคมเมือง-สังคมผู้สูงอายุ" ระดมผู้จัดงานกว่า 850 รายแห่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ คาดกระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท

นายภูมิ ศุภกิจจนาสันดี ประธานอนุกรรมการฝ่ายก่อสร้างงานสถาปนิก'61 เปิดเผยในการเปิดงาน "สถาปนิก'61 (Architect Expo 2018) วานนี้ (2 พ.ค.) ว่าการจัดงานสอดคล้องกับแนวโน้มการพักอาศัยที่กำลังถูกท้าทายด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคม

ดังนั้นงานจึงแสดงถึงนวัตกรรม การออกแบบที่อยู่อาศัย ภายใต้ธีม "Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา" แนวคิดของการอยู่อาศัยแบบท้องถิ่นไทย (Vernacular Living) สิ่งพื้นฐานเดิมที่หลงลืมให้กลายเป็นมีความน่าสนใจมิติของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่นำไอเดียการอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมมาฉายภาพให้กลายเป็นเทรนด์ที่สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่มีความร่วมสมัยตอบโจทย์อยู่อาศัยในยุคใหม่ เช่น ตูมน้ำหน้าบ้าน หรือ การยกใต้ถุนบ้านสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ กระแสการจัดงานในปีนี้เป็นต่างจากปีที่ผ่านมาตรงที่จากเดิมมีการนำเสนออิมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม แต่ปีนี้สิ่งที่มาแรงคือแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานปี นี้ หลายบูธได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกลายเป็น 1 ใน 5 ของสัดส่วนประชากร อาทิ กระเบื้องปูพื้น หรือพื้นสำหรับลดแรงกระแทก ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ชีวิตผู้สูงอายุ พักอาศัยได้สะดวกสบาย

ด้านนายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการกล่าวว่า การจัดงานแสดงศักยภาพผู้นำแห่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอันดับหนึ่งของอาเซียน

มีผู้เข้าร่วมในงานกว่า 850 ราย โดยเปิดเวทีให้กับบริษัทต่างประเทศเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่า35% จากปีก่อนทั้งจากทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา อาทิ จีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินเดีย, ออสเตรเลีย, เวียดนาม และสาธารณรัฐเชครวมถึง IMAG บริษัทชั้นนำจากประเทศเยอรมนี และจากทั่วโลกนำเทคโนโลยี



ศุภแมน มรรคา

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระดับสูงมาแสดง คาดว่าการจัดงานจะช่วยกระตุ้นให้ตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพิ่มยอดขายครึ่งปีหลังได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

ภายในงานยังจัดสัมมนานานาชาติ ที่มีสถาปนิกชื่อดังระดับโลกมาร่วมบนเวทีสัมมนา ASA Forum 2018 ได้แก่ David Van Severen สถาปนิกชาวเบลเยียม ผู้ก่อตั้ง OFFICE KGDVS, Yung Ho Chang จาก Atelier Feichang Jianzhu ประเทศจีน, Han Tumertekin สถาปนิกชาวตุรกี และ Manuelle Gautrand สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งคว้ารางวัล European Architecture Prize ปีล่าสุด เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรวมองค์ความรู้ต่างๆ ไว้มากมายอีกด้วย

โดยงานสถาปนิก'61 จัดตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี